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เร่ิมประชุม     เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.ยะลา  เมื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  มาครบองคประชุม 

(นางมณฑา  สมมาตย)  แลว จํานวน ๑๗ ทาน จากสมาชิกที่มีอยูจํานวน 22 ทาน ดิฉันขออนุญาต 

เรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา กลาวเปดการ

ประชุมและดําเนนิการตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญคะ     

ประธานสภา อบจ.ยะลา   ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา และทานผูมีเกียรติ 

(นายมะหะมะ  วาแมดีซา) ทุกทาน กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดทําหนาที่เปนประธานสภาฯ อีก

ครั้งหนึ่ง สําหรับการประชุมคร้ังนี้เปนการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 

๒  ประจําป ๒๕๖๒  วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหวังเปนอยาง

ยิ่งวาสภาจะไดรวมกันพิจารณาในเร่ือง  ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ประชาชนและทองถิ่นตอไป  

  บัดน้ี  ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดยะลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจําป  ๒๕๖๒   ณ   

บัดนี้      

    ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ    
๑. มีทานสมาชิกลา ๓ ทาน ครับ ทานมะรุสะดี  ดีสาเอะ   

ทานอาฮามะ  สานอ  ทานซอมะ  มะเซ็ง  ครับ  
๒. พรุงนี้นะครับ สมาชิกทานใดถาวางนะครับ คณะนักศึกษาฟาตอนี 

มาดูงานเวลาบายโมงสามสิบนาที  
๓. เปดอาคารอเนกประสงค บานตอแย อ.ธารโต เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ครับ ทานใดวางเชิญครบั 
๔. แจงใหทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๔  ไดแก การ
อนุมัติแกไขคําชี้แจงโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗ เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ สําหรับรายละเอียดได
จัดวางไวบนโตะทุกทานแลว       

 ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดยะลา  ไมมนีะครับ 

   ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดคาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซึ่งไดรบัอนุมัติจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ใหกันเงินเพื่อเบิกจายในปงบประมาณ 
๒๕๖๒  เชิญทานนายกแถลงเสนอญัตติครบั  
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นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
(นายมุขตาร  มะทา) กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  สําหรับ

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซึ่งไดรบัอนุมัติจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ใหกันเงินเพ่ือเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕๖๒  
ขออนุญาตทานประธานสภาให ดร.ระเดน สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เปน
ผูแถลงเสนอญัตติครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  ครับอนุญาตครบั เรียนเชิญครับ 
รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
(นายระเดน  สะมะแอ) กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  

ไดรับมอบหมายจากทานนายก อบจ.ยะลา เพ่ือแถลงเสนอญัตติ ในระเบียบ
วาระที่ ๓  ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง คา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซึ่งได รับอนุมัติจากสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา ใหกันเงินเพ่ือเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ขอเสนอญัตติตอสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพื่อขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซึ่งเปนรายการที่
ไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา ใหกันเงินเพ่ือเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ยะลาใหกันเงินเพื่อเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งไวใน สํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
ตามรายละเอียด ดังน้ี 

  ขอความเดิม คาอุปกรณบันทึกภาพระบบดิจิตอล จํานวน ๔๑,๕๐๐ 
บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณบันทึกภาพระบบดิจิตอล สําหรับเก็บภาพผาน
ระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ เคร่ือง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบดวย 

  - เปนกลองโทรทัศนวงจรปด แบบ ๑๖ ชอง 
  - สามารถรองรับกลองไดไมนอยกวา ๓ ระบบ (AHD, IP, Analog)  
  - มีความละเอียดในการแสดงภาพได ๑๙๒๐ × ๑๐๘๐ หรือดีกวา 
  - มีชองตอสัญญาณ Video Output แบบ ๑ HDMI, ๑ VGA หรือ

ดีกวา 
  - ตัวเคร่ืองสามารถใสฮารดดิสไดไมนอยกวา ๔ ชอง 
  - สามารถเลนภาพยอนหลังไดพรอมกันไมนอยกวา ๔ กลอง 
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รองนายก อบจ.ยะลา  - สามารถสํารองขอมูลไปยัง HDD USB ได 
  - ตัวเคร่ืองสามารถใชกระแสไฟฟา ๑๒ vdc 
  โดยจัดหาตามราคาทองตลาดเพ่ือความจําเปนในการใชงาน ตั้งจาย

จากเงนิรายได (สํานักปลัดฯ)  
  ขอความใหม  คาอุปกรณบันทึกภาพผานเครื่องขาย แบบ ๑๖ ชอง 

จํานวน ๔๑,๕๐๐.- บาท  เพ่ือจายเปนคาอุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 
แบบ ๑๖ ชอง  สําหรับเก็บภาพผานระบบกลองวงจรปด จํานวน ๑ เครื่อง มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบดวย 

  - เปนเคร่ืองบันทึกภาพระบบกลองโทรทัศนวงจรปด แบบ ๑๖ ชอง 
  - สามารถรองรับกลองไดไมนอยกวา ๓ ระบบ (AHD, IP, Analog) 
  - มีความละเอียดในการแสดงภาพได ๑๙๒๐ × ๑๐๘๐ หรือดีกวา 
  - มีชองตอสัญญาณ Video Output แบบ ๑ HDMI, ๑ VGA หรือ

ดีกวา 
  - ตัวเคร่ืองสามารถใสฮารดดิสไดไมนอยกวา ๒ ลูก ชนดิ SATA 
  - สามารถเลนภาพยอนหลังไดพรอมกันไมนอยกวา ๔ กลอง 
  - สามารถสํารองขอมูลไปยัง HDD USB ได 
  - ตัวเคร่ืองสามารถใชกระแสไฟฟา ๑๒ vdc 
  โดยจัดหาตามราคาทองตลาดเพ่ือความจําเปนในการใชงาน ตั้งจาย

จากเงนิรายได (สํานักปลัดฯ)  
  เหตุผล  เนื่องจากสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดไดตรวจสอบ 

พบวา รายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐานรายการดังกลาวคลาดเคลื่อนจาก
ขอเท็จจริง เน่ืองจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดยะลา ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ อนุมัติคลาดเคลื่อน องคการบริหารสวนจังหวัดยะลาไดแจงจังหวัดเพ่ือ
ขอแกไขรายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ไดมีมติแกไขเรียบรอยแลว 

  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒๙ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน และขอ ๓๑ กําหนดวา 
“การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดปหรือ
ขยายเวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิก
ตัดปได หรอืขยายเวลาเบิกตัดป” 

  ดังนั้น  จึงขอเสนอญัตติมาเพื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
พิจารณาตอไป ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานสัณฑนพ ครับ 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล สมาชิกสภา อบจ. เขต ๒ อําเภอเบตง 
ทานประธานครับ ในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดคาครุภัณฑ
ท่ีดิน และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  ในเร่ืองนี้ก็
คือเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงระบบกลองวงจรปด ซึ่งจากขอความเดิมก็คือ คา
อุปกรณบันทึกภาพระบบดิจิตอล เปลี่ยนเปน คาอุปกรณบันทึกภาพผาน
เครือขาย แบบ ๑๖ ชอง  ตามความเขาใจของผมคือ เปลี่ยนจากระบบที่ให
ทันสมัยขึ้น แตถาพูดถึงสเปคทั่วไปอยูแลวของเครื่องบันทกึวงจรปดตัวนี้นะครับ 
ระบบดิจิตอลก็ถือวาเปนระบบที่ทันสมัยอยูแลว ในระบบเครือขายซึ่งก็มีอยู
แลว ก็คือระบบ LAN เทาที่ผมทราบนะครับ คือเครื่องรุนใหมนี้มันจะมีระบบ
LAN สามารถบันทึกภาพและสามารถดูยอนภาพจากในระบบเครือขายใน
อินเตอรเน็ตได สามารถเรียกภาพยอนหลังผานระบบเครือขายได เปนการ
เปลี่ยนแปลงคํา จากที่วาระบบดิจิตอลเฉย ๆ มาเปนภาพผานเครือขาย ตาม
ความเขาใจนะครับ อาจจะทําใหดูทันสมัยขึ้นครับ มีขอสังเกตอยูนิดหนึ่งครับ 
ตรงที่วาในรายการนี้พูดถึงเฉพาะคาอุปกรณบันทึก เครื่องบันทึกนะครับ แต
ไมไดพูดถึงวาจํานวนกลองที่จะจัดซื้ออยูในน้ีดวยหรือไม จํานวนก่ีกลองครับ ก็
ความสงสัยตรงนี้ครับ ก็ขออนุญาตนําเรียนสอบถามเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณ
ครับ ทานประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ 
ไมมีนะครับ ถาไมมี เชิญทานรองนายก ครับ 

รองนายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายระเดน  สะมะแอ  รองนายก อบจ.ยะลา ไดรับมอบหมายจากทาน
นายก อบจ.ยะลา เพื่อตอบประเด็นขอซักถามของทานสมาชิก ขอขอบคุณทาน
สมาชิกผูทรงเกียรติที่ไดอภิปรายเมื่อสักครูนี้ อันที่จริงแลวขอความใหมนั้น ได
ระบุอยูแลววาเปนเคร่ืองบันทึกภาพระบบกลองโทรทัศนวงจรปด แบบ ๑๖ 
ชอง จํานวน ๑ เครื่อง ขอความเดิม ก็ยังคงเดิมอยู ที่เปลี่ยนแปลงก็มี ขอความ
ท่ีวา จากตัวเครื่องสามารถใสฮารดดิสไดไมนอยกวา ๔ ชอง ก็เปลี่ยนเปน
ตัวเครื่องสามารถใสฮารดดิสไดไมนอยกวา ๒ ลูก ชนิด SATA  ชนิด Serial 
Advance Technology  Adtechment ซึ่งเปนระบบท่ีสงขอมูลไดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากกวาแบบอ่ืนครับ เพ่ือใหมีคุณภาพและก็มีประสิทธิภาพ ก็เลย
ไดกําหนด ตัวเครื่องสามารถใสฮารดดิสไดไมนอยกวา ๒ ลูก ชนิด SATA  
ดังกลาว  ซึ่งเปนระบบที่สงขอมูลไดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาแบบชนิด
อ่ืน ๆ เพ่ือเจาหนาที่ของเรานั้น จะไดทํางานอยางรวดเร็ว ขอบคุณมากครับ  

ประธานสภา อบจ.ยะลา  มีสมาชิกจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ ไมมี
นะครับ ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม ทานเลขาฯ นับองคประชุมครับ  จํานวน 
๑๗ ทาน  ครบองคประชุมครับ   ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติ
ใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
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ประธานสภา อบจ.ยะลา ๒๕๖๑ หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหกัน
เงินเพื่อเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕๖๒ โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๗ เสียง  
สมาชิกทานใดไมอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน และสิ่งกอสราง คา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซึ่งได รับอนุมัติจากสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลาใหกันเงินเพ่ือเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕๖๒ โปรด
ยกมือครับ ไมมีนะครับ  งดออกเสียง ไมมีนะครบั 

  มติที่ประชุม เปนเอกฉันท  อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดคาครุภัณฑที่ดิน 
และสิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ซึ่งไดรบัอนุมัติจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาใหกันเงินเพ่ือเบิกจายในปงบประมาณ 
๒๕๖๒ จํานวน ๑๗ เสียง ครับ 

  ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ ขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  เรียนเชิญทานนายก ครับ  

นายก อบจ.ยะลา  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายมุขตาร  มะทา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา  ในระเบียบ
วาระที่ ๔ ขอเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา เพ่ือขออนุมัติ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง  

  หลักการ  แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งไวในสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน และกองชาง แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทอาคาร
ตาง ๆ และแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค ดังนี้ 

     สํานกัปลัดฯ (ประเภทครุภัณฑสํานักงาน) 
     ขอความเดิม 
     ๑. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู  

จํานวน ๖๑,๒๐๐ บาท  
     - เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองปรับอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน ๒  
เคร่ือง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ประกอบดวย  
        ๑) เปนเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๒๐,๐๐๐   บีทียู 
        ๒) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
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นายก อบจ.ยะลา          ๓) มีระบบฟอกอากาศ 
        ๔) พรอมอุปกรณอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพิ่มเติม ครั้งที่  ๘ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หนาที่ ๓๑ ลําดับท่ี ๑ 
      - ตั้งจายจากเงนิรายได 
 ขอความใหม  
 ๑. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมตํ่ากวา ๒๔,๐๐๐ บีที
ยู จํานวน ๖๑,๒๐๐ บาท 
     - เพ่ือจายเปนคาเคร่ืองปรับอากาศ พรอมติดตั้ง จํานวน ๒ เคร่ือง 
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบดวย 
       ๑) เปนเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาด ๒๔,๐๐๐   บีทียู 
        ๒) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
        ๓) มีระบบฟอกอากาศ 
        ๔) พรอมอุปกรณอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 
      - เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพิ่มเติม ครั้งที่  ๘ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หนาที่ ๓๑ ลําดับท่ี ๑ 
      - ตั้งจายจากเงนิรายได 
 กองชาง (ประเภทอาคารตาง ๆ) 
 ขอความเดิม 

     ๑. กอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ช้ัน บานบาโงยซิแน  
หมู ท่ี  ๑  ตํ าบลบาโงยซิแน อํ าเภอยะหา จั งหวัดยะลา งบประมาณ 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
      - เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค คสล.๒ ชั้น ขนาด
กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) หนาที่ ๖ ลําดับท่ี ๖  
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ขอความใหม 

๑. กอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. ๒ ช้ัน บานลูรงค หมูที่ ๖ 
ตําบลบาโงยซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
      - เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงค คสล.๒ ชั้น ขนาด
กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ที่กําหนด) 
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นายก อบจ.ยะลา               - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐  
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) หนาที่ ๖ ลําดับท่ี ๖  
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  กองชาง (ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค) 
  ขอความเดิม 
  ๑. ขุดลอกคลองกาแปะกอตอ (ชวงที่ ๒) หมูที่ ๒, ๓, ๔ ตําบลธารนํ้า
ทิพย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      - เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลอง ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) 
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) หนาที่ ๑๗ ลําดับที่ 3 
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  ขอความใหม 
  ๑. ขุดลอกคลองกาแปะกอตอ หมูท่ี ๒ตําบลธารน้ําทิพย – หมูท่ี ๔ 
ตําบลยะรม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ดําเนินการ (ชวงที่ ๒) หมูที่ ๔ ตําบลยะ
รม อําเภอเบตง จังหวัดยะลา งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
      - เพ่ือจายเปนคาขุดลอกคลอง ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๓,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบจ.ท่ีกําหนด) 
      - เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
      - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔) หนาที่ ๑๗ ลําดับที่ 3 
      - ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
  เหตุผล 
  - เนื่องจากรายการเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด ๒๐๐๐๐ บีทียู ไมมี
จําหนายในทองตลาดและขณะนี้ผูผลิตไดยกเลิกการผลิต สําหรับรายการ
กอสรางอาคารอเนกประสงค คสล.๒ ชั้น บานบาโงยซิแน หมูที่ ๑ ตําบลบาโงย
ซิแน อําเภอยะหา จังหวัดยะลา และรายการขุดลอกคลองกาแปะกอตอ (ชวงที่ 
๒) หมูท่ี ๒, ๓, ๔ ตําบลธารน้ําทิพย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ไดตรวจสอบ
แลวปรากฏวา สถานท่ีตั้งโครงการฯ คลาดเคลื่อนไมสอดคลองกับขอเท็จจริง 
เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงมีความจําเปนตอง
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ รายการดังกลาว 
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นายก อบจ.ยะลา   เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
  จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยะลาพิจารณา
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ดังกลาวตอไป ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญทานสมาชิกอภิปรายครับ เชิญทานเฉลิมพลครับ 
นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๓ อําเภอเมือง 
กอนอื่นตองขอบคุณทานประธานที่ใหโอกาสกระผมขึ้นมาอภิปรายแสดง
ประกอบญัตติ  สืบเน่ืองมาจากการขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณนะครับ ผมขออนุญาตที่จะแสดงความเห็นควบจากสองวาระ ที่ทาน
ไดผานมติมาแลว กับวาระนี้ เร่ืองแรกกอนก็คือ เร่ืองการขออนุมัติจัดซื้อเมื่อ
สักครูนี้เก่ียวกับเร่ืองเครื่องปรับอากาศครับ และก็เม่ือวาระท่ีแลวเก่ียวกับเร่ือง
อุปกรณบันทึกภาพ ประเด็นที่ผมอยากจะขออนุญาตทานประธานดวยความ
เคารพ เพียงแตอยากจะตั้งขอสังเกตไวครับ ผมเชื่อเหลือเกินวาทั้งสองรายการที่
เรากําลังพิจารณามานี้ เปนอานิสงส บังเอิญวาผมไดอยูรวมการประชุมของ
คณะกรรมการแผนอยูแลว ก็เลยทําใหแลเห็นวา ที่ฝายบริหารเสนอมานั้น คงจะ
ผานมติดวยเหตุผลวาเราไดดําเนินการตามสเปคที่กฎหมายกําหนด แตขอสังเกต
ท่ีกระผมอยากจะเรียนทานประธานผานไปยังฝายบริหารนั้น เพียงอยากจะมี
ขอสังเกตวาเราควรที่จะ นอกจากคํานึงถึงสเปคตามที่ราชการกําหนดแลว ที่
ผานมาน้ันเราจะกําหนดสเปครายละเอียดตามที่กฎหมายกําหนด และเราก็จะ
มาควบกับราคาตามที่มีค าตามตลาด ยกตัวอยางเม่ือสักครูนี้ ครับ ตอง
เปลี่ยนแปลงจาก ๒๐๐๐๐ มาเปน ๒๔๐๐๐ บีทียู ในเร่ืองของงบประมาณ
เทากัน ปริมาณเทากัน แตในเร่ืองของแบรนดเราไมทราบ เพราะฉะนั้น ทั้งสอง
รายการท่ีผานมานี้ ผมเชื่อวาเพ่ือนสมาชิกสภาในหองนี้ คงจะไมทราบวา ถา
ตามกําหนดสเปคแลวนั้น แบรนดมันจะเปนอยางไร เหตุท่ีนําเร่ืองนี้มาพูดในที่
ประชุมหมายความวาอยางนี้ครับ ปจจุบัน สินคาถึงแมสเปคจะเหมือนกัน ดู
เสมือนหนึ่งวาคุณภาพจะเหมือนกัน แตวาคุณประโยชนในการนําไปใชงานแลว 
มันจะตางกัน เพราะฉะนั้น โดยสรุปในประเด็นน้ี ความหมายก็คือวา ในการ
จัดซื้อจัดจางเราตองคํานึงถึงแบรนด เราตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีจะ
นํามาใชในองคการบริหารสวนจังหวัด ถาเปนไปไดในโอกาสตอไปเราเสนอสเปค
กลางแลว เราควรที่จะมีแบรนดประกอบในการพิจารณาเขามาดวย นี่สําหรับ
ประเด็นแรกที่กระผมอยากจะขออนุญาตเรียนทานประธานผานไปยังฝาย
บริหาร ใหคํานึงถึงประเด็นนี้ ประเด็นที่สองครับ ทานประธานที่เคารพ ก็คือใน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสํานักชาง เร่ืองนี้ ก็เชนเดียวกัน ผมขอ
อนุญาตเรียนทานประธาน  ผานไปยังเพื่อนสมาชิก   ก็ตองขออนุญาตกลาวถึง 
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นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ อานิสงสท่ีไดจากคณะกรรมการแผน เร่ืองนี้ถาจําไมผิด ขออนุญาตที่จะตองเลา
ความเดิมนิดหนึ่ง มีการประชุมกันเชายันเที่ยง เที่ยงแก ๆ ครับ วันนั้นทาน
นายก ทานมุขตาร  มะทา  ทานไมอยู ก็ไดมอบหมายกับทาน ดร.ระเดน ซึ่งก็นั่ง
ตีความ ตีโจทยกันอยางแข็งขัน ของคณะกรรมการ อันเก่ียวพันกับเร่ืองของการ
ขุดลอกคลองกาแปะกอตอ ครับ หมูที่ ๒, ๓, ๔  บังเอิญวางบประมาณเรามีแค 
๓ ลาน ขุดลอกหมูที่ ๒, ๓, ๔  ก็ตีความถามไถกับคณะกรรมการหลายคนไดมี
ความสงสัยถึงขนาดจะตองตอสายไปยัง ขออนุญาตสมาชิกสภา อบจ.ในพ้ืนที่ 
คุณสัณฑนพ ขออนุญาตท่ีเอยนาม จะตองเรียกสํานักชาง ขึ้นมาชี้แจง คุยกันวัน
นั้นจนแตกฉาน สรุปความไดวา เปนโครงการตอเนื่องจาก หมูที่ ๔ ตอเนื่องกับ
หมูที่ ๓ เพราะวาคลองสายนี้มีความยาวลัดเลาะไปกินถึงสองตําบลครับ วิภาค
วิจารณกันไปในหองประชุมวันนั้น ถึงขนาดวามันขนาบไปถึงสนามบิน ผมเอง
ขออนุญาตเราไมไดแมนในพ้ืนที่  แต เมื่ อสอบเรื่องราวถามไถแลว ท้ังตัว
ผูใหญบาน และตัวสมาชิกสภา อบจ.ในพื้นที่ เขาก็ยืนยันตามขอความท่ี ขอ
อนุญาตทานนายก ไดกลาวถึงนั้น นี่คือความถูกตอง ท่ีนําเรื่องนี้มาเลา
หมายความวา การจัดทําโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้น มันไมใชเปน
แคลายลักษณอักษรท่ีนํามาแก แลวใหเพ่ือนสมาชิกสภาแสดงความเห็นหรือจะ
ยกมือสนับสนุน แตวามันไดสืบเสาะแสวงหาขอเท็จจริง เพ่ือทําขอเท็จจริงให
ปรากฏวา งบประมาณขนาดนี้ ถากินถึง หมู ๒, ๓, ๔  มันจะทําไดหรือ ก็สรุป
ความไดวา ถึงจะตองเปลี่ยนแปลงขอความเปนขุดลอกคลองกาแปะกอตอ เปน
ชวงที่ ๒ ครับ นี่คือประเด็นที่กระผมอยากจะขออนุญาตนําเรื่องขอสังเกต มา
เรียนทานประธานดวยความเคารพ ผานไปยังเพ่ือนสมาชิกวา ขอเท็จจริงเหลานี้
เราไดรับอานิสงสการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนมาจากคณะกรรมการแผนอยาง
เครงครัด และเครงเครียด เพื่อที่จะแสวงหาขอเท็จจริงใหฝายบริหารนําเรื่องนี้
มาเปลี่ยนแปลงแกไขในสภาแหงนี้ ดวยความเคารพ เพราะฉะนั้น ในทายน้ีสอง
ประเด็นตามที่ผมไดนําเรียน ก็คือ ประเด็นแรกวา ฝากในเร่ืองการจัดซื้อจัดจาง
อุปกรณที่ใช เพื่อใหสมประโยชนสูงสุดกับองคการบริหารสวนจังหวัด นอก
จากสเปคตามกฎหมายแลว เราก็ควรท่ีจะคํานึงถึงแบรนด ซึ่งเชื่อไดวาแบรนด
เขาจะรักษาคุณภาพของเขาไวอยู เพราะสินคา ณ เวลานี้ปจจุบัน เรามองจาก
ภายนอก เรามองจากคําโฆษณานั้น เพียงฝายเดียวนั้น มีเสมือนหนึ่งวาไมคอย
เปนธรรมกับผูบริโภคสักเทาใด ในสวนอ่ืน ๆ ก็คงจะตองขอบคุณทานประธานที่
ใหโอกาสนะครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   เชิญครับ มีอีกไหมครับ เชิญครบั ทานสัณฑนพ ครับ 
นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 

กระผมนายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล  สมาชิกสภา อบจ.เขต ๒ อําเภอเบตง 
ทานประธานครับ   ในระเบียบวาระท่ี ๔ นะครับ  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย  ก็ในสวนที่ ๑  สวนที่ ๒  ก็ไมขออนุญาตพูดถึง 
นะครับ ขออนุญาตพูดถึงในสวนท่ี ๓ คือ ขุดลอกคลองกาแปะกอตอ ชวงท่ี ๒ 
จากขอความ หมูที่ ๒, ๓, ๔  ตําบลธารน้ําทิพย   ก็ขออนุญาตเสริมตอจากทาน 
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นายสัณฑนพ  ยานุมาศยุคล เฉลิมพล  นะครับ ขออนุญาตเอยนามครับ ในขอความใหมที่วา ขุดลอกคลอง
กาแปะกอตอ หมูที่ ๒ ตําบลธารน้ําทิพย จริง ๆ ขอความนี้นาจะเปนวา ขุดลอก
คลองกาแปะกอตอ เขตเทศบาลตําบลเบตง – หมูที่ ๒ ตําบลธารนํ้าทิพย – หมู
ท่ี ๔ ตําบลธารนํ้าทิพย    จริง ๆ จากตําบลธารน้ําทิพย – หมูท่ี ๔ ตําบลยะรม 
เลย มันจะขาดชวงอยูนะครับ คือ คลองเสนนี้ไหลมาจากเทศบาล ผานธารน้ํา
ทิพย และตองผาน หมูที่ ๖ ตําบลยะรม จึงจะมาสุดท่ี หมูที่ ๔ ตําบลยะรม 
ครับ ขอความตรงนี้ไมไดพูดถึง หมูท่ี ๖ มันเปนการโดดขามไป ผมมีความสงสัย
วา อยู ๆ มาพูดถึงปลายสายที่หมูที่ ๔ เลย ครับ มีความสงสัยเพียงเทานี้ครับ 
ขอบคุณครับ ทานประธานครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีอีกไหมครับ ไมมีนะครบั ถาไมมี เชิญทานนายก ครับ 
นายก อบจ.ยะลา   เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

กระผม นายมุขตาร  มะทา  นายก อบจ.ยะลา  ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงที่ได
นําเสนอในระเบียบวาระที่ ๔ ก็มีอยูสามสวนดวยกัน สวนแรกก็ไดชี้แจงเหตุผล
ไปแลววา เนื่องจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาด ๒๐๐๐๐ บีทียู ไมมี
จําหนายในทองตลาด ก็แกไขเพื่อใหสามารถดําเนินการในเร่ืองของการจัดซื้อจัด
จางได ก็มีขนาดความแรงก็เปน ๒๔๐๐๐ บีทียู ซึ่งอยูในวงเงินที่ ต้ังไวไม
เปล่ียนแปลงครับ อันที่สอง อันนี้ก็เนื่องจาก อาคารอเนกประสงค คสล.๒ ชั้น 
บานบาโงยซิแน หมูที่ ๑ ที่ปรากฏอยูในขอบัญญัตินั้น ปที่แลวไดดําเนินการไป
แลว ซึ่งสถานที่ท่ีถูกตองก็เปน ๖ หมูท่ี ๖ บานบาโงยซิแน ก็แกไขเพ่ือใหเปนไป
ตามขอเท็จจริง อันที่สาม ในเรื่องของการขุดลอกคลองกาแปะกอตอ หมูท่ี ๒ 
ตําบลธารน้ําทิพย – หมูที่ ๔ ตําบลยะรม อําเภอเบตง ซึ่งในขอความเดิม ก็คือ 
หมูที่ ๒, ๓, ๔  ตําบลธารน้ําทิพย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  เปลี่ยนใหมก็เปน 
หมูที่ ๒ ตําบลธารน้ําทิพย - หมูท่ี ๔ ตําบลยะรม ดําเนินการชวงที่ ๒ ก็เปน
โครงการตอเนื่อง ลักษณะพื้นท่ีทาน สจ.ก็คงจะมีขอมูลท่ีชัดเจนครับ แต
เนื่องจากวาถาเราจําไมผิดคลองกาแปะกอตอ นั้น ดําเนินการมาตอเนื่องหลาย
ปงบประมาณ ขุดลอกเปนชวงท่ี ๑  ชวงที่ ๒  ชวงท่ี ๓  ชวงที่ ๔  เพราะฉะน้ัน 
การดําเนินการตาง ๆ นั้น ก็อยูในเขตเทศบาลบาง อยูในตําบลธารนํ้าทิพยบาง 
อยูที่ตําบลยะรมบาง แตทานสมาชิกไมตองกังวลในเรื่องของพิกัดพ้ืนท่ี เพราะ
การดําเนินโครงการตาง ๆ นั้น จะมีพิกัดกําหนดไว ซึ่งผมเขาใจวาในการขุดลอก
อันนี้ พ้ืนท่ีจะอยูตอนทาย ๆ ถาขุดชวงนี้หมด หมายถึงวาต้ังแตเขตเทศบาล ก็
สามารถไหลลงลงคลอง เพราะการดําเนินการที่ผานมานั้น ไดรับการรองเรียน
จากพี่นองประชาชนวา พื้นท่ีที่เรายังไมขุดลอก ในหนาฝนก็จะทําให นํ้าไม
สามารถไหลไปได ก็จะมีการเออลนทวมพืชผลพันธุไมของชาวบาน การขุดลอก
คร้ังน้ีก็เพ่ือใหมันสมบูรณ ตั้งแตตนน้ําไปถึงปลายน้ํา แตการดําเนินการที่ผานมา
นั้น ก็มีการดําเนินการในเรื่องของตนน้ํ า กลางน้ํ า ยั งไม เส ร็จเรียบรอย 
เพราะฉะนั้น พื้นที่ตรงนี้ ถาไมถูกตองยังไงนั้น พิกัดจะเปนการบอกพ้ืนที่ที่
ชัดเจนอีกคร้ังหนึ่งครับ ซึ่งก็อาจจะคลาดเคลื่อนบางในสวนของขอความ แต
พ้ืนท่ีดําเนินการนั้น จะถูกตองตามพิกัดครับ อันนี้อยากจะเรียนวา การ 
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นายก อบจ.ยะลา  ดําเนินการในโครงการตอเนื่องตาง ๆ นั้น บางทีก็คลาดเคลื่อนในเร่ืองของ หมู
บาง ในเร่ืองของตําบลบาง แตมันจะกําหนดดวยพิกัดพื้นที่ที่อยูในขอบัญญัติ
งบประมาณนะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ.ยะลา   มีสมาชิกจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหมครบั เชิญครับ ไมมีนะครับ ถาไมมี
ผมจะขอมติครับ เลขานุการนับองคประชุมครับ จํานวน ๑๗ ทาน ครบองค
ประชุมครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกทานใดอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง โปรดยกมือครับ จํานวน ๑๗ เสียง  สมาชิกทาน
ใดไมอนุมัติ ใหแก ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง โปรดยกมือ
ครับ ไมมีนะครบั งดออกเสยีง ไมมนีะครบั 
 มติ ท่ีประชุม  เปนเอกฉันท  อนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน
และสิ่งกอสราง จํานวน ๑๗ เสียง    
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองอื่น ๆ มีไหมครบั เชิญครับ ทานเฉลิมพลครับ 

นายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
กระผมนายเฉลิมพล  เรืองเริงกุลฤทธิ์  สมาชิกสภา อบจ. เขต ๓ อําเภอเมือง  
เหตุผลที่ลุกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ ตะก้ีที่ไดฟงคําชี้แจงจากทานนายก ผม
เขาใจนะครับ แตวาที่อยากจะขออนุญาตนําเรียนเสริม ประเด็นตรงนี้นิดหน่ึง
ครับวา บังเอิญวาโครงการที่ผานวาระมาเมื่อสักครูนี้ คุณสัณฑนพ ถามถึงนะ
ครับ ผมเชื่อวาคงจะไมไดเกิดความคลาดเคลื่อน เพราะวา เหตุผลคือ ถา
คลาดเคลื่อนนั้น มันก็จะมีปญหาวาในการปฏิบัติหนาท่ี เพราะบังเอิญวันที่เรา
ประชุมกันในเร่ืองของแผนนั้น ซึ่งขออนุญาตทานรองนายก ก็อยู เราก็นั่งฟงกัน 
เอาชางคนที่ทําโครงการเขามาชี้แจงโดยละเอียด ถึงขนาดวาถา Map มีวันนั้น 
Map ก็หมายถึงวาเปนแผนที่ทางอากาศ แตบังเอิญวามันฉายขึ้นไมได แลวเขาก็
มาตอจิกซอรวา โครงการที่เรานํางบประมาณไปใชนั้น ถูกจุดถูกที่ ถูกทาง
หรือไม ผมเชื่อวาวันนั้นถาอาจผิดจุดผิดท่ีหรือไมถูกทางนั้น คงจะมีการพูดคุย
กันอีกพอสมควร แตพอวาเปนสรุปจาก หนึ่งผูปฏิบัติ ซึ่งเขาลงไปสํารวจดวย
ตัวเอง สองเขามาทําแผน สามเขาการันตีจากทองที่ วันนั้นที่คุณสัณฑนพ ก็โทร
คุยกัน เพราะวามันเปนเร่ืองที่เขาอธิบายแลวภาพได เพราะฉะนั้น ประเด็นที่ผม
นํามาเรยีนในที่ประชุมแหงน้ี เพ่ือที่จะตอบขอซักถาม ขออนุญาตไมไดตอบแทน
ในฐานะฝายบริหาร แตบังเอิญวาผมเปนองคประชุมอยูในคณะกรรมการแผน 
ซึ่งมีทานประธาน รองนายก นั่งอยูดวย จนที่ประชุมมีมติเห็นพองตองกัน และก็
ยืนยันออกมาวา แผนที่เราเปลี่ยนแปลงแกไขนี้ถูกตอง ก็เลยใชคําวา ชวงท่ี ๒ 
เพราะตอเนื่องมาจาก ชวงท่ีผานมาแลว ผมก็เลยขออนุญาตที่จะมาเรียนทาน
ประธานดวยความเคารพ ผานไปยังเพ่ือนสมาชิก จะไดเขาใจตรงกันวา สําหรับ
โครงการที่ทานนายก เสนอตรงน้ี ถูกตองยืนยัน เพราะมันมีคณะกรรมการ 
กอนที่จะนํามาในสภา  มีการอภิปราย ชี้แจง แสดงเหตุผลกันครบถวน ครบองค 
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